



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกก่อนที่จะส่งผลงานเข้ารับการประเมิน

ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เสนอขอรับการคัดเลือกก่อนที่จะส่งผลงานเข้ารับการประเมิน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

การนี้ หากมีผู้ใดมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อมูลข้างต้น ขอให้ดำเนินการทักท้วงเป็นเอกสารที่ระบุชื่อของผู้ทักท้วง ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศนี้ โดยยื่น ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น โดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูล จะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล แต่ถ้าตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้น เป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตก็จะดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ว่าที่ร้อยตรี

(อานนท์ สุขภาคกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกก่อนส่งผลงานเข้ารับการประเมิน  
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

#### ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

1. นายสุรพล โกมลมรรค ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 23  
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ชื่อผลงานส่งเข้ารับการประเมิน : รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ  
(โครงการเกษียณก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2. นางวาริ คหิณฑพงษ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 24  
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ชื่อผลงานส่งเข้ารับการประเมิน : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

#### ตำแหน่งนักวิชาการศึกษานักชำนาญการพิเศษ

1. นายประทีป หมื่นขำ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษานักชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 50  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ชื่อผลงานส่งเข้ารับการประเมิน : รายงานสภาพการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1